

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ภายใต้แผนปฏิรูปราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หน่วยงาน/องค์กร/ชมรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ ๓๐๓ หมู่ ๗ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรติดต่อ ๐๕๓-๑๐๔๑๔๔

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทาง/มาตรการ	โครงการ	ตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ (ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Develoment)	F ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ทั้งการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน	๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคนพิการให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนบุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	บุคลากรของหน่วยงาน ๒๖ คน	๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓	ฝ่ายบริหารทั่วไป
ยุทธศาสตร์ ๒ เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม (Empowerment)	F ๓ การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ให้แก่คนพิการ ๒. พัฒนาศักยภาพทางอาชีพและการทำงานทำเพื่อให้คนพิการมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ	๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการในสถาบัน ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตและสังคมคนพิการในสถาบัน ๓. โครงการเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำตามมาตรา ๓๓ และ๓๕ ๔. โครงการเกษตรสร้างสุข (เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเที่ยว)	๑. จำนวนของคนพิการในสถาบันที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิต ทักษะสังคมและทักษะอาชีพที่เหมาะสม ๒. จำนวนของคนพิการที่ได้รับการเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะสังคมและทักษะอาชีพเพื่อประกอบอาชีพ	๑. คนพิการในสถาบัน ๕๐ คน ๒. คนพิการในชุมชน ๒๐ คน	๓๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓	กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต

	<p>๓. การเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าสู่การมีงานทำ และประกอบอาชีพอิสระ</p> <p>๔. สวนเกษตรเพื่อฝึกอาชีพคนพิการ</p>					
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</p> <p>เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย (Participation)</p>	<p>F๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย</p> <p>๑. การรณรงค์เจตคติเชิงสร้างสรรค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการตลอดจนสร้างการรับรู้ของคนในสังคม</p> <p>๒. การทำงานร่วมกับเครือข่าย Partnership ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p>	<p>๑. โครงการพื้นที่เรียนรู้และฝึกทักษะทางอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางสังคมแก่คนพิการ</p> <p>๒. โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลคนพิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p>	<p>๑. จำนวนพื้นที่เรียนรู้</p> <p>๒. จำนวนคนพิการ และเจ้าหน้าที่เครือข่ายด้านคนพิการ</p>	<p>๑. พื้นที่เรียนรู้ ๑ แห่ง</p> <p>๒. คนพิการ และเครือข่ายด้านคนพิการ ๕๐ คน</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ</p>